

Lễ báo công và tuyên dương khen thưởng học sinh có thành tích cao trong học tập, hoạt động thể dục thể thao năm học 2022-2023

Trong không khí thi đua sôi nổi lập thành tích chào mừng *Lễ kỉ niệm 1055 năm Nhà nước Đại Cồ Việt, 133 năm ngày sinh của Bác Hồ kính yêu và 48 năm ngày đại thắng mùa xuân, Bắc Nam sum họp*; **hôm nay ngày 21/05/2023 tại mảnh đất Hoa Lư – “Địa linh nhân kiệt” ghi dấu bao mốc son lịch sử của dân tộc trường THCS Ngũ Hiệp tổ chức Lễ báo công và tuyên dương khen thưởng học sinh có thành tích cao trong học tập, hoạt động thể dục thể thao năm học 2022-2023.**

Dự Lễ báo công và tuyên dương có Ban Giám hiệu, 22 đồng chí giáo viên tiêu biểu, Các bác phụ huynh trong Ban Thường trực Hội CMHS, các bác phụ huynh là đại diện Hội CMHS các lớp và 170 em học sinh tiêu biểu năm học 2022 – 2023.

Trong những năm vừa qua, công tác dạy và học của thầy và trò trường THCS Ngũ Hiệp luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo, sự lãnh đạo trực tiếp tạo mọi điều kiện của các đồng chí lãnh đạo Huyện ủy – HĐND – UBND, PGD & ĐT huyện Thanh Trì, sự quan tâm của các ban ngành lãnh đạo địa phương; cùng với sự quan tâm của Ban Giám hiệu các nhà trường, tâm huyết của đội ngũ Giáo viên, đặc biệt là sự nỗ lực phấn đấu của các em học sinh, sự đồng hành của các bậc CMHS ...nhà trường đã vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, chất lượng giáo dục ngày một nâng cao, trong đó phải kể đến thành tích của đội ngũ giáo viên và học sinh qua các kì thi cấp huyện, cấp Thành phố hàng năm. Với những thành tích đó, nhà trường nhiều năm liền được giấy khen đơn vị “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”, đặc biệt năm học 2021 – 2022, nhà trường vinh dự được nhận Cờ đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua của UBND Thành phố Hà Nội. Chúng ta tự hào về những thành tích mà thầy và trò nhà trường đã đạt được trong những năm qua.

Phát huy truyền thống hiếu học của mảnh đất Thăng Long ngàn năm văn hiến, năm học 2022 – 2023, thầy và trò nhà trường đã đạt được nhiều thành tích cao trong công tác dạy và học:

* **Về thành tích của GV:** cô giáo Vũ Minh Châu đạt giải Xuất sắc môn Lịch sử, cô giáo Phạm Thị Thoan đạt giải Nhất môn Ngữ văn và cô giáo Phạm Bảo Hoa đạt giải Ba môn Hóa học trong kì thi GVDG cấp Huyện. Cô giáo Vũ Minh Châu được lựa chọn tham gia thi cấp Thành phố môn Lịch sử trong năm học tới.

* **Về thành tích của học sinh:**

- Danh hiệu cấp huyện, cấp thành phố:
 - + HSG cấp thành phố: 4 giải, 3 giải ba (Vật lý, Lịch sử và IJSO), 1 giải khuyến khích (Tin học).
 - + HSG lớp 9 cấp huyện: 27 giải, 3 giải nhì, 4 giải ba, 20 giải KK.
 - + HSNK lớp 6, 7, 8 cấp huyện: 124 giải, 17 giải nhì, 39 giải ba, 68 giải KK.
 - + Văn nghệ, TDTT: 26 giải.
 - + Thi sản phẩm STEM: 2 giải nhì.
 - + Đấu trường toán học: 42 giải.

Đặc biệt có những học đạt 2 giải trở lên trong các kỳ thi cấp huyện, cấp thành phố như :

Em Phạm Hồng Sơn lớp 9A1; Nguyễn Minh Đức lớp 9A2; em Nguyễn Thị Trang lớp 9A3; em Trần Bảo An, Trần Hoàng Gia Bảo, Lã Minh Châu lớp 8A1; em Phạm Trung Kiên lớp 8A2; em Đàm Việt Khoa lớp 7A2; em Nguyễn Hà Phương, em Bùi Tiến Đạt lớp 7A1; em Ngô Gia Minh lớp 7A9; em Trần Tấn Dũng, Nguyễn Hoàng Gia Bảo, Phùng Đình Thái, Lê Đăng Nhật Minh lớp 7A8; em Nguyễn Hoàng Ngọc Vũ lớp 6A10, em Phạm Gia Trường, Nguyễn Phương Linh, Ngô Quang Huy lớp 6A8.....

Tự hào về những công lao to lớn của các bậc tiền nhân có công khai thiên lập quốc; **tự hào về truyền thống hiếu học** của quê hương, dân tộc; **tự hào về truyền thống vẻ vang hơn 60 năm qua** của lớp lớp thế hệ thầy - trò nhà trường và những thành tích công tác dạy và học đã nỗ lực phấn đấu đạt được, tuổi trẻ THCS Ngũ Hiệp hôm nay luôn ý thức sâu sắc về những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc, từ đó **nguyện không ngừng** trau dồi bản lĩnh chính trị, tu dưỡng đạo đức, nhân cách xứng đáng với truyền thống hào hùng của cha ông; rèn đức luyện tài, thi

đua dạy tốt – học tốt để cùng chung tay xây dựng quê hương, đất nước ngày càng trở nên giàu đẹp, văn minh.

Tại buổi lễ trang trọng hôm nay, nhà trường biểu dương các đồng chí GV và các em học sinh tiêu biểu trong công tác dạy và học năm học 2022 - 2023. Đây là những bông hoa tươi thắm kính dâng lên các bậc Tiên đế, Tiên nhân, Bác Hồ kính yêu với tấm lòng thành kính và sự tri ân sâu sắc!

Sau lễ báo công và tuyên dương, các em học sinh được đi tham quan Công viên Khủng Long, tham gia các trò chơi bổ ích rèn luyện sức khỏe.

Thay mặt các đồng chí CB – GV – NV và các em học sinh, Ban Giám hiệu trường THCS Ngũ Hiệp xin cảm ơn các đồng chí lãnh đạo Huyện ủy - HĐND - UBND – PGD & ĐT huyện, các đồng chí lãnh đạo địa phương đã luôn quan tâm chỉ đạo và dự, động viên. **Trân trọng cảm ơn** lãnh đạo Ban quản lý di tích Cố đô Hoa Lư, công ty du lịch Vạn An đã giúp đỡ tạo điều kiện để nhà trường tổ chức chương trình ý nghĩa hôm nay, trân trọng cảm ơn quý phụ huynh đã tin tưởng, quan tâm, phối hợp trong việc giáo dục học sinh để có được kết quả cao trong năm học vừa qua.

Một số hình ảnh của các học sinh tiêu biểu trong buổi lễ báo công tại Cố Đô Hoa Lư – Ninh Bình



Đoàn trường THCS Ngũ Hiệp dâng hương tại cố đô Hoa Lư- Ninh Bình



Thầy cô và phụ huynh học sinh làm lễ dâng hương





Thầy giáo Đặng Thanh Quang- Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường đọc diễn văn trong lễ báo công tại Cố Đô Hoa Lư- Ninh Bình





Một số hình ảnh các em học sinh tham quan tại Cố Đô Hoa Lư- Ninh Bình



